



TIN TỨC - SỰ KIỆN

(Từ ngày 20/7 đến 20/8/2021)

1. Chiều ngày 20/7/2021, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), lãnh đạo thành phố Đông Hà đã tổ chức Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiêu biểu và các đơn vị thực hiện công tác chính sách trên địa bàn thành phố.

Đoàn do đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà Lương Thị Lý, Mẹ Liệt sỹ Lê Thế Linh trú tại khu phố 2, phường 5; bà Đỗ Thị Lan Hương, Vợ Liệt sỹ Bùi Phi Công trú tại khu phố 4, phường 5; Bà Mai Thị Con, Mẹ Việt Nam Anh Hùng trú tại khu phố 10, phường 5; ông Nguyễn Văn Thắng, Thương binh ở khu phố 11, phường 5.

Tại nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hồ Sỹ Trung đã bày tỏ tình cảm, trân trọng biết ơn của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đông Hà đối với những hy sinh, cống hiến của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ đất nước; đồng thời, đã thăm hỏi, động viên tinh thần các đơn vị thực hiện chính sách, mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2. Trong 02 ngày 22 và 23/7/2021, HĐND thành phố Đông Hà đã tổ chức kỳ họp thứ Ba - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Đặng Thị Thủy - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII bầu tại địa bàn thành phố Đông Hà. Về phía thành phố, có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí UV BTV Thành ủy; lãnh đạo UBND-UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị đóng trên địa bàn; đại biểu HĐND thành phố khóa XII; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN các phường.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và quyết định bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác theo luật định. Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND thành phố trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 21 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần “Đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động” trong thực hiện nhiệm vụ dân cử, gần dân, bám dân; tích cực vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố và kịp thời báo cáo, đề xuất phương hướng giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

3. Sáng ngày 28/7/2021, BTV Thành ủy tổ chức trực báo Khối dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, BCHQS thành phố, Công an thành phố và các đơn vị trong khối.

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2021 diễn ra trong bối cảnh vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ, vừa tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng các cơ quan trong khối Dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai thực

hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật: Làm tốt công tác dân vận trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực kêu gọi, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực nắm tình hình trong Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; công tác dân vận trong lực lượng vũ trang được tăng cường, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là đã tích cực theo dõi, bắt giữ các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn...

Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá, công tác dân vận của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2021 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các ngành trong khối Dân vận - Mặt trận và các đoàn thể thành phố cần phải rà soát, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2021, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.

4. Sáng ngày 29/7/2021, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp báo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND thành phố, các đơn vị trong khối Nội chính; Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Ban pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND & UBND thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan trong khối Nội chính thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng bảo đảm an

toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; tăng cường tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng pháp luật; để cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy các cấp và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chính vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, trên địa bàn không xảy ra các “điểm nóng” và các vụ trọng án, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan trong khối nội chính bám sát các nội dung đã cam kết với Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2021; Kết luận số 02-KL/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021 để tập trung triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đặt ra.

5. Sáng ngày 05/8/2021, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận. Thường xuyên cập nhật và đăng tải các thông tin về sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phản bác các thông tin sai lệch về dịch bệnh, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các luận điệu xuyên tạc về Đại hội Đảng các cấp, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; chủ động nhận diện, theo dõi và tham mưu xử lý vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên BCĐ và Tổ giúp việc để phát hiện và có biện pháp xử lý, đấu tranh trực tiếp hoặc gián tiếp những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

6. Chiều ngày 05/8/2021, lãnh đạo Thành ủy-UBND-UBMTTQVN thành phố do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại 02 khu vực phong tỏa tạm thời trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - UV BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Tại buổi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực, kịp thời của lực lượng tuyến đầu; gửi lời động viên, thăm hỏi; đồng thời mong muốn với sự quyết tâm cao trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuyến đầu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

7. Ngày 11/8/2021, Thường trực Thành ủy tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tại các điểm cầu tỉnh và thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ khẳng định rằng, Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới và ở Việt Nam, đe dọa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế - xã hội của

đất nước. Đại hội Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối, chính sách; Quốc hội thể chế hóa; Chính phủ cụ thể hóa bằng chương trình hành động với 409 đề án, dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước trong 05 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, Tổng Bí thư cho rằng, một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, phải chú trọng hơn nữa đến việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thoả đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét, xử lý một cách căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh hình thức, phô trương, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội, HĐND các cấp, hệ thống các cơ quan tư pháp và MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất.

8. Sáng ngày 13/8/2021, BTV Thành ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 11,

Khóa XIII (mở rộng) để bàn và quyết định các nội dung về công tác cán bộ, sơ kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với BTV Thành ủy trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Tăng - TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Kết luận Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đánh giá những kết quả chủ yếu đạt được, chỉ ra những khó khăn còn tồn tại, hạn chế do chủ quan và khách quan; đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền vững mạnh” và “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; tập trung rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản; thực hiện giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn công trình giao thông; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ; giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là triệt phá các tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy và kiểm chế tai nạn giao thông.

9. Trong 02 ngày 17 và 18/8/2021, Hội LHPN thành phố Đông Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự đại hội có các đồng chí BTV Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo NHCSXH, NHNN&PTNT tỉnh.

Về phía thành phố có đồng chí đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí UVBTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, dưới sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh Hội, các cấp Hội phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, định hướng của Hội cấp trên, phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào phụ nữ; mạnh dạn, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, vừa chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần, vừa khơi dậy tiềm năng, đoàn kết, tập hợp, vận động chị em tham gia. Thông qua các hoạt động đã góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thành phố trong thời kỳ mới, tạo ra bước chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội.

Với chủ đề Đại hội “Phụ nữ Đông Hà đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; góp phần xây dựng Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh”, Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, của tổ chức hội vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương, đánh giá cao những hoạt động nổi bật trong phong trào hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới: Quán triệt sâu sắc các văn kiện đại hội Đảng các cấp, Hội phụ nữ thành phố cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của Hội để xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với đặc thù của Hội ở đô thị tỉnh lỵ, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn công tác Hội với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

TẬP TRUNG CÁC NGUỒN LỰC, ĐẢM BẢO CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

HỒ SỸ TRUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; ngày tựu trường các cấp học là ngày 01/9/2021; riêng lớp 1, tựu trường ngày 25/8/2021. Ngày khai giảng năm học mới là ngày 05/9/2021 – ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học 2020-2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã chủ động các giải pháp đảm bảo việc dạy và học phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm học, vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học; triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống dạy và học trực tuyến qua hệ thống mạng xã hội; nhờ đó, chất lượng giáo dục thành phố được giữ vững. Giáo dục mũi nhọn của học sinh các cấp học đạt nhiều kết quả cao. Việc dạy và học đảm bảo chương trình theo quy định; chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy trẻ có nhiều chuyển biến rõ rệt, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi để tăng cường kỹ năng sống; công tác y tế trường học, vệ sinh học đường và vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Giáo dục tiểu học có nhiều đổi mới, nhất là phương pháp dạy và học đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Các chương trình và mô hình dạy học mới theo chỉ đạo của ngành thực hiện có hiệu quả. Giáo dục trung học cơ sở có nhiều đổi mới; xây dựng chủ đề dạy học kết hợp với hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chú trọng các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống vào các môn học và các hoạt động phù hợp. Công tác bồi dưỡng học sinh

giỏi văn hóa Trung học cơ sở được quan tâm, tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt nhiều giải cao¹, riêng Hội thi Tiếng Anh THCS cấp tỉnh đoạt giải nhất toàn đoàn.

Cơ sở hạ tầng, quy mô trường lớp từng bước được đầu tư đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 30/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về “Phát triển giáo dục - Đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025”, thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học; năm 2021 thành phố dành 171.087.600.000 đồng từ ngân sách để chi cho đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo, nâng cấp trường học; trong đó, đặc biệt quan tâm đến các trường trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn quốc gia, các trường học bị hư hỏng sau lũ lụt năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào bàn giao sử dụng 16 công trình tại các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở và Trung học cơ sở trên địa bàn. Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện khá hiệu quả; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục và thư viện thiết bị được chú trọng; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; giáo dục thường xuyên được quan tâm.

Ngoài việc chỉ đạo công tác sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý

l luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành. Trình độ đào tạo và chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên; hầu hết đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Tính đến tháng 4/2021, tất cả cán bộ quản lý các trường học đều có trình độ đào tạo Đại học (trong đó có 11 thạc sĩ, tăng 02 so với đầu năm). Toàn thành phố có 94,44% giáo viên đạt chuẩn đào tạo. Tất cả giáo viên cốt cán thường xuyên được cử tham gia các lớp tập huấn do Sở và Bộ GD&ĐT tổ chức. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về tuyên truyền, rà soát, nắm nguồn tuyển sinh thực tế để kịp thời có kế hoạch vận động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã huy động khoảng 99,6% học sinh các bậc học trong độ tuổi đến trường; tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi đạt trên 98% với cấp Tiểu học và 96,5% với cấp THCS.

Công tác xã hội hóa giáo dục đã có tác dụng thiết thực. Các lực lượng xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc huy động học sinh đến trường, tham gia giám sát, đánh giá và hỗ trợ về mọi mặt của hoạt động giáo dục, góp phần cùng với ngành giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các trường học dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo

¹ Đội tuyển THCS tham gia thi văn hóa cấp tỉnh đoạt 04 giải Nhất, 21 giải Nhì, 21 giải Ba, 38 giải Khuyến khích; 02 dự án đạt giải Ba và 01 dự án đạt giải Khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

thành phố cũng còn nhiều tồn tại hạn chế cần phải quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp và quy mô của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn có lúc chưa kịp thời với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quy mô trường, lớp tại một số vùng ven thành phố có chiều hướng giảm. Cơ sở vật chất trường học mặc dù được quan tâm đầu tư tuy nhiên tại một số trường học bị xuống cấp, không đảm bảo quy định về tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường kiểu mẫu còn gặp nhiều khó khăn. Trong quản lý, theo dõi công tác dạy thêm, học thêm tại một số trường chưa được thường xuyên, nhất là quản lý việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chưa được tập trung cao; tình trạng học sinh bỏ học, bạo lực học đường vẫn còn xảy ra. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên toàn ngành chưa đảm bảo cân đối chất lượng chuyên môn giữa các trường. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn được nâng cao, tuy nhiên vẫn thiếu duy trì bền vững.

Để ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục phát triển, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo đảm bảo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, thành phố cần đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kích hoạt, duy trì tốt kiểm dịch tại các trường học; thực hiện công tác khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo và sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học theo thời gian quy định. Thực hiện nghiêm văn bản số 3498/UBND-VX, ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó, ngành giáo dục thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học mới với tinh thần gọn nhẹ, bảo đảm giãn cách theo quy định. Đồng thời, rà soát, thống kê và tiêm chủng cho toàn bộ

giáo viên và nhân viên nhằm tăng cường phòng chống dịch tại trường học.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, nhiều học sinh các nơi phải di chuyển về địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học bắt đầu năm học mới. Nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú trong năm học 2021-2022, do đó, ngành giáo dục thành phố cần đặc biệt quan tâm và có các chính sách phù hợp với học sinh trở về từ vùng dịch nhằm đảm bảo “không dừng học” vì lý do dịch bệnh.

Thứ hai, Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thành phố về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TU ngày 30/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về “*Phát triển giáo dục - Đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025*” gắn với thực hiện các Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai Luật Giáo dục 2019 góp phần thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, có lộ trình, bước đi cụ thể, chắc chắn trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về lĩnh vực giáo dục đào tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra.

Thứ ba, Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì vững chắc chất lượng

giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh đổi mới phương pháp dạy học; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các đơn vị trường học.

Thứ tư, Tập trung rà soát, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các trường chuẩn quốc gia đảm bảo theo kế hoạch; điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng dạy và học; đẩy nhanh thực hiện các công trình sự nghiệp giáo dục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, Tăng cường việc quản lý chặt chẽ, kiểm tra, thanh tra các cơ sở nuôi dạy trẻ tu thực, nhóm trẻ gia đình, đẩy mạnh các giải pháp phòng chống bạo lực học đường, không để xảy ra vi phạm pháp luật; tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ học và vận động học sinh trở lại trường học; tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Thứ sáu, Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành và tăng cường kiểm tra các khoản thu, chi trong nhà trường, các khoản đóng góp của phụ huynh, học sinh, xã hội hóa trong nhà trường; tổ chức quản lý, thu chi các khoản trong nhà trường đúng theo quy định pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ bảy, Các cơ quan ban ngành, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy vai trò của các hội, ban, ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với giáo dục; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đầu tư cơ sở vật chất và tham gia các hoạt động phát triển giáo dục - đào tạo của thành phố, xây dựng cơ chế quản lý, giám sát mọi nguồn đầu tư của xã hội cho giáo dục - đào tạo đảm bảo theo kế hoạch đề ra./

KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945-19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945-2/9/2021)

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Cách đây 76 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9-5-1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay thế đổi chủ, chống lại cách mạng.

Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật làm

cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3-1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bán nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.

Từ tháng 4-1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5-1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời,

trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính

CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG ĐẢNG

quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18-8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) linh sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trình trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và

mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam.

Sau 76 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổ chức bộ máy của Nhà nước đã được đổi mới và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; dân chủ XHCN tiếp tục được phát huy trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp liên tục được đổi mới. Quản lý nhà nước bằng pháp luật được bổ sung và tăng cường, các cơ chế chính sách để thực hiện và phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở được xây dựng và thực hiện có hiệu quả. Qua đó chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; càng hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng Tháng Tám; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 76 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công

ng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà vui mừng, phấn khởi tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các công trình phần việc chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022). Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đông Hà đã phát huy những thuận lợi, tiềm năng, lợi thế và nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức; tập trung xây dựng thành phố từng bước phát triển, đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tự hào với những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh./.

THÀNH ĐOÀN ĐÔNG HÀ VỚI MÔ HÌNH “ĐẢNG VIÊN TUỔI 18”

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà luôn quan tâm chỉ đạo việc kết nạp Đảng viên trẻ từ nguồn đoàn viên ưu tú. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Tỉnh đoàn Quảng Trị, Thành đoàn Đông Hà đã nỗ lực triển khai mô hình “Đảng viên tuổi 18” trong các trường học trên địa bàn, nhằm tạo môi trường cho các đoàn viên học sinh có thêm động lực phấn đấu và rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để triển khai mô hình “Đảng viên tuổi 18”, ngay giữa năm 2020, Ban Chấp hành Thành đoàn Đông Hà đã ban hành hướng dẫn công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong các Đoàn trường THPT trực thuộc Thành đoàn. Những công việc cụ thể được xác định, yêu cầu cơ sở đoàn phải làm tốt là: Lập kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để giới thiệu cho cấp ủy đảng; bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện; kiên trì giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lễ kết nạp đảng viên...

Với sự chỉ đạo của Thành đoàn, các đoàn trường học đã triển khai mô hình bằng nhiều hình thức, định hướng và đề ra các chỉ tiêu cụ thể để các đoàn viên học sinh có thể trở thành “Đảng viên tuổi 18”, từ đó giúp đoàn viên học sinh xác định đúng đắn thái độ học tập, rèn luyện. 100% Đoàn trường trực thuộc Thành đoàn đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua “Học tập tốt, lao động tốt”, “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, thành lập các câu lạc bộ học tập và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để đoàn viên có môi trường phấn đấu, rèn luyện. Tại nhiều ngôi trường trên địa bàn, để tạo nguồn kết nạp, ngay từ đầu năm học lớp 10, những học sinh, đoàn viên ưu tú đã được nhà trường đưa vào diện “ươm mầm”. Giáo viên sẽ là người đồng hành, hỗ trợ trong quá trình học tập, giúp các em có cơ hội tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, thi kỹ năng để khẳng định năng lực. Đoàn thanh niên của trường tạo điều kiện tốt nhất cho các em tự tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, xã hội để có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành đoàn và cấp ủy chi bộ, các đoàn trường đã xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên bằng các hoạt động: đảm bảo nền nếp học tập, rèn luyện; xung kích trong các cuộc thi tìm hiểu do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phát động; bảo đảm an ninh trật tự trong trường học...vv...

Thực tiễn đòi hỏi các cấp ủy Đảng và các cấp bộ đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp bồi

dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua thực tế ở các trường THPT cho thấy, đối với đoàn viên thanh niên, đạo đức cách mạng được hình thành từ trình độ nhận thức, kinh nghiệm và những tình cảm đúng đắn. Trình độ nhận thức của thế hệ trẻ được bắt nguồn từ công tác giáo dục, tuyên truyền. Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức, các Đoàn trường học đã tạo điều kiện cho lớp trẻ tham gia hoạt động thực tiễn để bồi đắp kinh nghiệm; khuyến khích học sinh tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiêu biểu có các diễn đàn, tọa đàm như: “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ” của Đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đoàn trường THPT Đông Hà; “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng” của Đoàn trường THPT Lê Lợi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Đông Hà; các hoạt động tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ ở Đoàn trường Trưng Vương, Đoàn trường ISCHOOL Quảng Trị; cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được triển khai ở 100% đoàn trường. Thông qua các hoạt động đó, cấp ủy và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng trong thanh niên, hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Cũng từ đó, các đoàn trường đã chọn được nhiều đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng. Từ lúc mô hình “Đảng viên tuổi 18” được triển khai đến nay, trong năm học 2020- 2021 vừa qua, các đoàn trường đã giới thiệu được 4 đoàn viên học sinh ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đặc biệt, ngày 24/6/2021, Chi bộ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức kết nạp Đảng cho đồng chí Phan Nguyễn Hà Linh - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, khi đồng chí vừa tròn 18 tuổi.

Vừa được triển khai từ giữa năm 2020, những bước đi đầu tiên của mô hình “Đảng viên tuổi 18” đã góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và cơ sở đoàn trong việc phát hiện, “ươm mầm” những “hạt giống đỏ” cho Đảng. Trong thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh mô hình “Đảng viên tuổi 18” trong khối đoàn viên học sinh THPT, tin tưởng rằng sẽ ngày càng xuất hiện nhiều “đảng viên tuổi 18” trên địa bàn thành phố, là tấm gương cho các bạn học sinh THPT phấn đấu, trưởng thành./

PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ CHÍNH TRỊ TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ HIỆN NAY

TRUNG TÁ TRƯỞNG QUANG THUẬN
Chính trị viên phó BCH Quân sự thành phố

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo Bác, cán bộ, đảng viên ở cương vị càng cao càng phải nêu gương để quần chúng noi theo. Bác viết: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống có giá trị hơn cả một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1.Nxb CTQG. H2011, tr284). Điều đó có nghĩa rằng, một người dù nói hay đến đâu mà không thực hành nêu gương thì cũng không thuyết phục được người khác, sẽ mất đi vai trò lãnh đạo, tổ chức quần chúng.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu cho cán bộ, đảng viên, coi đó là một phương thức lãnh đạo, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chính vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên luôn phải làm mức thước để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, hăng hái, thi đua để quần chúng học tập. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên không chỉ góp phần thực hiện có hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng mà còn xây dựng, củng

cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Cán bộ chính trị không những là đảng viên mà còn là người được lựa chọn làm “đại biểu của Đảng”, trực tiếp chỉ đạo, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị trong quân đội và ở Ban CHQS các phường, xã, thị trấn, thị xã, nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và dân quân tự vệ, dự bị động viên ở địa phương, xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần cho bộ đội và dân quân tự vệ, dự bị động viên. Cán bộ chính trị có vai trò rất lớn trong hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, cho bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên lý tưởng niềm tin, lễ sống, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng hy sinh, chịu đựng gian khổ. Do đó phương pháp, tác phong công tác chủ đạo của cán bộ chính trị là tuyên truyền, giác ngộ, giáo dục, thuyết phục, chia sẻ động viên, hướng dẫn và nêu gương. Đây là nét đặc trưng khác biệt với tác phong công tác của cán bộ quân sự. Phẩm chất năng lực, tác phong công tác của cán bộ chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ chính trị hiện nay trong LLVT thành phố Đông Hà cơ bản được đào tạo chính quy, bài bản, nhiều đồng chí trong Ban CHQS thành phố và các phường

đã được đào tạo cao cấp lý luận chính trị (có những đồng chí Thạc sĩ). Những năm qua đã chứng tỏ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các cương vị được giao, nhiều đồng chí thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Tuy nhiên, trước sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những tiêu cực, tệ nạn xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch, sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ... đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tình hình đó đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, động cơ phấn đấu của một số cán bộ chính trị trong LLVT thành phố Đông Hà. Thực tiễn cho thấy, một số trợ lý chính trị và Chính trị viên phó các phường đã có lời nói, việc làm chưa gương mẫu dẫn đến hiệu quả công việc thấp; nội dung công tác, giáo án bài giảng chính trị hay văn bản công tác đảng của các phường chưa có sự đổi mới, chậm cập nhật văn bản pháp luật hiện hành... Do đó, để phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ chính trị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chính trị trong thực hiện quy định nêu gương

Trong thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy đã có nhiều chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện nêu gương trong từng lĩnh vực cụ thể, song cần nhìn nhận thẳng thắn rằng nhiều chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp được cán bộ chính trị nhận thức đúng nhưng việc thực hiện ở một số nội dung chưa đạt hiệu quả hoặc thực hiện mang tính hình thức.

Theo đó cán bộ chính trị phải luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Khi lợi ích cá nhân chưa thống nhất với lợi ích tập thể thì phải hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Để làm được được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên giáo dục cho đội ngũ cán bộ chính trị thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải nêu gương; nhận thức sâu sắc và biến thành hành động nêu gương ngay từ những việc làm ở cơ quan, đơn vị, nhất là trong các phong trào hành động cách mạng, tác phong công tác nơi công sở, công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với chức trách nhiệm vụ và trong quan hệ, ứng xử xã hội.

Hai là, phát huy tinh thần tự giác, thường xuyên nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ chính trị

Nêu gương là vấn đề thuộc về đạo đức. Đạo đức chỉ được thực hiện khi xuất phát từ lương tâm với sự tự giác, tự nguyện của mỗi người, nó khác với sự điều chỉnh



Cán bộ BCH Quân sự thành phố tham gia cứu hộ tài phưởng Đông Giang trong đợt lũ tháng 10/2020

có tính cưỡng bức của pháp luật. Do đó cán bộ chính trị phải nhận thức sâu sắc và thấm nhuần đạo đức cách mạng để tự giác, tự nguyện nêu gương. Phải luôn tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đó như một nhu cầu thiết của bản thân.

Việc nêu gương cũng là quá trình rèn luyện, củng cố đạo đức, do đó cũng phải được thực hiện thường xuyên, trở thành một lẽ tự nhiên đối với mỗi cán bộ chính trị. Có như vậy, việc nêu gương của cán bộ chính trị mới có giá trị giáo dục, mới phát huy được hiệu quả trong thực tế. Do đó, để nêu gương hiệu quả, mỗi cán bộ chính trị phải nghiêm túc thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Ba là, nhân rộng và phát huy điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nêu gương của cán bộ chính trị

Tấm gương người tốt, việc tốt

là hạt nhân, linh hồn của phương pháp nêu gương. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” (Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 15. Nxb CTQG, H.2011, tr 672). Do đó cần nhân rộng và phát huy những tấm gương cán bộ chính trị tiêu biểu, mẫu mực trong từng tuần, tháng để mọi người noi theo.

Tấm gương mẫu mực của cán bộ chính trị không chỉ đơn thuần do tự bản thân phấn đấu mà còn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng của cấp ủy, người chỉ huy các cấp. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần có sự tạo điều kiện cần nhắc, bổ nhiệm, khen thưởng, gửi đi đào tạo, học tập cấp cao hơn để tạo động lực thúc đẩy thi đua nêu gương trong đội ngũ cán bộ chính trị.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nêu gương của cán bộ chính trị

Nêu gương trước hết phải bằng công tác giáo dục, tuyên truyền để mỗi cán bộ tự giác, tự nguyện thực hiện. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo khuyết điểm nhất định bớt đi” (Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. Nxb CTQG, H.2011, tr327). Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các mặt công tác, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, mặt khác giúp cán bộ chính trị thấy rõ và khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn, những trường hợp vi phạm quy định nêu gương. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải nghiêm minh, tránh trường hợp nể nang, né tránh, che dấu khuyết điểm dẫn đến gây mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Nêu gương là điều kiện không thể thiếu để mỗi cán bộ chính trị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, nội dung của việc nêu gương và thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ giúp cho cán bộ chính trị xứng đáng với sự tin cậy của Thành ủy, Đảng ủy Quân sự và Nhân dân thành phố Đông Hà cũng như sự tin nhiệm của đồng chí, đồng đội. Đây là yêu cầu, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cán bộ chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

TRẦN THANH BÌNH

Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

định số 124-QĐ/TW; Điều 2, Quy định số 13-QĐ/TU và kết quả giám sát như sau:

Các Chi bộ đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”*” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” cho cán bộ, đảng viên. Sau học tập đảng viên đã viết bài thu hoạch và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng bản cam kết đăng ký thực hiện. Các Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể chính trị - xã hội khu dân cư đưa nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, quý và hàng năm.

Quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các Chi bộ đã lồng ghép thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “*Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên*”; Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương “*Quy định về những điều đảng viên không được làm*”; Quy định số

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 13-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội. Để tiến hành giám sát đạt kết quả, Ban Thường vụ Hội CCB thành phố xây dựng Kế hoạch số 42/KH-CCB ngày 08/3/2021 về tổ chức giám sát một số nội dung theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (*Quy định số 124-QĐ/TW*) và Quy định số 13-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (*Quy định số 13-QĐ/TU*) và tiến hành giám sát trực tiếp tại 07 Chi bộ trực thuộc 03 Đảng bộ, gồm: Chi bộ 1 và Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ phường Đông Lương; Chi bộ 1, 2 và Phương Gia thuộc Đảng bộ phường Đông Lễ; Chi bộ 2 và Chi bộ 8 thuộc Đảng bộ Phường 5. Trước khi giám sát tại các Chi bộ, Đảng ủy phường đã có báo cáo về tình hình và triển khai thực hiện các Quy định, đánh giá về kết quả thực hiện trong thời gian qua, cung cấp số liệu cho Tổ giám sát Hội CCB thành phố; đồng thời triển khai chỉ đạo các Chi bộ chuẩn bị nội dung để phục vụ giám sát; trong đó, đi sâu giám sát một số nội dung về thực hiện Điều 5, Chương II, Quy

01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị*”.

Các Chi bộ và các Chi hội đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Hàng năm, các Chi bộ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua việc sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm cuối năm đối với các tập thể, cá nhân, xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “*Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú*”. Công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ cơ bản được thực hiện theo kế hoạch, do vậy đã làm chuyển biến về trách nhiệm, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, địa phương và các đoàn thể phát động; đặc biệt là thực hiện chủ đề năm của thành phố về “*Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị*”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới;

thực hiện văn minh trong tổ chức đám tang. Xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tự quản về ANTT và trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn.

Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội đoàn thể chính trị - xã hội nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu về việc theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức diễn đàn sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề Nghị quyết 35-NQ/TW nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên các trang Internet, mạng xã hội.

Tuy nhiên, qua việc giám sát nhận thấy công tác quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung Quy định số 124-QĐ/TW, Quy định số 13-QĐ/TU chưa được thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, một số Chi bộ chưa chú trọng cao, thực hiện còn hình thức. Cá biệt có Chi bộ chưa quản lý tốt tình hình đảng viên, còn để đảng viên tham gia các tổ chức hoạt động trái phép như “*Pháp luân công*”, “*Câu lạc bộ tình người*” và khi phát hiện cũng chưa kịp thời giáo dục, ngăn ngừa những biểu hiện sai phạm của đảng viên.

Trong thời gian tới, các Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư quan tâm và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, Quy định số 13-QĐ/TU gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

*Hai là, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn với chủ đề năm của thành phố về “*Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị*”; quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là mô hình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở để học tập, noi gương.*

*Ba là, chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, các biểu hiện phát biểu (phát ngôn) sai trái, tham gia trong các tà đạo, đạo lạ chưa được Nhà nước ta công nhận như “*Pháp luân công*”, “*Đức mẹ chúa trời*”, “*Câu lạc bộ tình người*” kịp thời giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm và phản ánh, báo cáo để cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xem xét, giải quyết.*

Bốn là, duy trì và thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị để đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định của địa phương.

Năm là, Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ lồng ghép sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, Quy định số 13-QĐ/TU gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị khác của Đảng./.

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TẬP TRUNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

LÊ XUÂN HƯNG
Văn phòng Thành ủy

Dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là đợt bùng phát thứ 4 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trong cả nước ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Mặc dù chịu tác động lớn do dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 7 tháng đầu năm 2021 của thành phố vẫn duy trì ổn định.

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ ổn định; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh; các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn duy trì hoạt động và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước thực hiện 3.031 tỷ đồng, tăng 11,4% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 20.650 tỷ đồng đạt 60,6% kế hoạch năm và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì hoạt động sản xuất, củng cố, mở rộng hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp cả thể tháng 7/2021 ước thực hiện 98,942 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đầu năm ước thực hiện 658,290 tỷ đồng, đạt

57,6% kế hoạch năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiện đang tập trung sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu. Các loại rau màu gieo trồng phát triển tốt, cho năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế cao. Tình hình nuôi tôm diễn ra ổn định. Dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò được kiểm soát tốt. Thành phố tăng cường chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai.

Thu chi ngân sách được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm 2021 là 441,297 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán tỉnh giao, đạt 74,3% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 389,251 tỷ đồng, đạt 84,25% dự toán HĐND tỉnh, đạt 78,64% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi cân đối ngân sách 7 tháng đầu năm 2021 thực hiện 239,424 tỷ đồng, đạt 43,17% dự toán thành phố giao.

Về các lĩnh vực đô thị, quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị; dịch vụ công ích; tài nguyên và môi trường tiếp tục được đẩy mạnh hoạt động gắn với thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Hiện thành phố đang tích cực phối hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 tầm nhìn

đến năm 2050; rà soát các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không còn phù hợp để xem xét điều chỉnh. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Đề án nâng loại đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà. Tăng cường kiểm tra chất lượng đối với các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật. Kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Chú trọng công tác quản lý đất đai; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai số hóa các tài liệu quản lý đất đai. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, hiện đã tập trung hoàn chỉnh Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải ngân nguồn vốn khi có khối lượng. Đến ngày 20/7/2021, ước giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản 61,113 tỷ đồng, đạt 28,31% kế hoạch. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình thuộc dự án GMS, công trình cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu,...; tập trung hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo theo đúng quy

định; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, nhất là các công trình trọng điểm.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện đem lại nhiều hiệu quả quan trọng. Công tác Giáo dục - Đào tạo được quan tâm chỉ đạo; hoạt động văn hoá thông tin - thể dục thể thao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng văn minh đô thị. Công tác truyền thanh tiếp tục được chú trọng, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các thông tin chính trị, thời sự được phản ánh kịp thời, phục vụ nhu cầu của người dân. Công tác Y tế, Dân số - kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Công tác khám chữa bệnh và chăm lo sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. An sinh xã hội, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác trẻ em, bình đẳng giới được tập trung thực hiện. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách khó khăn, các đơn vị thực hiện chính sách, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, quyết định trợ cấp xã hội; thực hiện cấp thẻ BHYT các đối tượng đúng quy định. Công tác lao động, việc làm được quan tâm. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đạt nhiều kết quả tích cực.

Cải cách hành chính được chú trọng. Công tác tiếp dân, thanh tra, tư pháp, giải quyết đơn thư tiếp tục được tăng cường. Duy trì công tác tiếp dân và đẩy mạnh công tác giải quyết đơn của công dân. Quốc phòng - an ninh

được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chủ động lực lượng bảo vệ các điểm cách ly phòng chống dịch đảm bảo; theo dõi đối với các công dân trở về từ các vùng dịch Covid-19. Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngoài việc khó khăn chung do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thì thành phố vẫn còn nhiều khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư; việc triển khai các dự án chợ còn chậm; thời tiết ít mưa, nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài liên tục nhiều ngày đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa và dễ phát sinh các đối tượng gây hại; công tác thu ngân sách chưa thực sự hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn vướng mắc; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ hiệu quả chưa cao; đơn thư của công dân tăng so với cùng kỳ; một số tệ nạn xã hội khác vẫn diễn biến phức tạp.

Nhiệm vụ trong thời gian tới dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trên toàn quốc chưa được đẩy lùi; vì vậy đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình thống nhất thực hiện của các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố để từng bước tháo gỡ những khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch

phát triển thương mại, công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả các chợ trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện để án phát triển nông nghiệp đô thị, trọng tâm là triển khai xây dựng các mô hình điểm trong năm 2021. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm; chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư và tái định cư; thực hiện quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

3. Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nâng loại đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà. Tổ chức thực hiện tốt Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường kiểm tra quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai đặt biển tên đường, số nhà trên địa bàn thành phố.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tập trung xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình. Thực hiện công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất

(xem tiếp trang 19)

TỰ HÀO GÓP PHẦN TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG VẄ VANG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thiều Thúy

Ra đời trong khí thế sục sôi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, 19/8/1945, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam đã viết nên những trang vàng truyền thống vẻ vang “Trung thành với Đảng- Tận tụy với dân”. Tự hào khoác trên mình màu áo của người chiến sỹ CAND, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an thành phố (CATP) Đông Hà đã và đang ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam

Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập, Đông Hà trở thành trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, từ đây CATP Đông Hà đảm trách nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm đầy phức tạp và khó khăn này, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, CBCS CATP luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đã chủ động nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu kịp thời, toàn diện cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự mang tính cấp bách và lâu dài đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng Nhân dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những phức tạp liên quan trong tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ.



Lãnh đạo Công an thành phố thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, trong đó các vụ trọng án và các vụ án gây bức xúc trong dư luận nhanh chóng được điều tra khám phá đã tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an. Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh qua đó đã phát hiện, đấu tranh nhiều chuyên án ma túy lớn. Điển hình, vào lúc 13h30 phút ngày 25/5/2021, sau một thời gian lập án đấu tranh, Công an thành phố đã phá thành công chuyên án 418M bắt đối tượng N.T.T

(sinh năm 1973, trú tại Phường 5, Đông Hà), thu giữ 20.000 viên ma túy tổng hợp và trên 100 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Cũng trong ngày 25/5/2021, Công an thành phố đã phá thành công chuyên án 189M, bắt đối tượng N.Đ.S (trú tại Phường 5, Đông Hà) là đối tượng chính trong vụ bắt giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp mà Công an thành phố đã bắt giữ trước đó. Bên cạnh đó, CATP còn liên tục triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với các chất ma túy. Trong số đó phải kể đến vụ đột kích Karaoke Duyên Hải (Phường 2, Đông Hà) vào lúc 0h55

phút ngày 27/6/2020, phát hiện 30 trường hợp dương tính với các chất ma túy; hay vào lúc 0h30 ngày 23 tháng 7 năm 2020, khi ập vào Bar Nonstop (Phường 2), phát hiện 43 trường hợp dương tính với các chất ma túy; vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, khi kiểm tra hành chính đột xuất tại cơ sở Karaoke Hoàng Kim (Phường 1), CATP đã phát hiện 21 đối tượng đang sử dụng trái phép các chất ma túy...

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an thành phố thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức và luôn được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các ngành, đoàn thể, địa phương phát động nên đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Nổi bật, trong những năm qua, CATP đã xây dựng được hàng chục mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có nhiều mô hình điển hình tiên tiến được các cấp ghi nhận, biểu dương như các mô hình dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở Phường Đông Thanh, Đông Lễ; mô hình giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng ở Phường 1, Phường 4, Phường 5; hay gần đây nhất là các mô hình Phật tử tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị tại các chùa trên địa bàn...

Với phương châm “Khi dân cần Công an có, khi dân khó có Công an”, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Vào tháng 10 năm 2020, cùng với các tỉnh

miền Trung, thành phố Đồng Hà đã trải qua những trận lũ lịch sử chưa từng có trong hàng chục năm trở lại đây. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước, hàng ngàn hecta hoa màu và nhiều gia súc, gia cầm, tài sản tích góp của người dân bị nước lũ cuốn trôi. Trong những ngày gian khổ đó, sự xuất hiện của các chiến sỹ CATP ở các vùng lũ chính là điểm tựa vững chắc cho người dân nơi đây.... Đó là những chiến sỹ Công an không quản hiểm nguy vào tận vùng rốn lũ đưa người dân lên vùng an toàn; đội mưa đến từng vùng ngập lụt thăm hỏi, tặng bà con những chiếc bánh chưng còn nóng hổi, những chai nước lọc mát lạnh Sau khi nước lũ rút đi, CBCS CATP lại đến từng nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề trong lũ để chia sẻ, động viên bà con sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống; về từng địa bàn bị ngập lụt nặng hỗ trợ bà con nạo vét bùn lầy để người dân lại được đi trên những con đường sạch đẹp như chưa hề có cơn lũ đi qua...

Từ năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, CBCS CATP lại sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch, qua đó đã có hàng ngàn lượt CBCS tham gia đảm bảo an toàn các khu vực cách ly, phong tỏa; hàng trăm lượt CBCS phối hợp các ngành chức năng truy vết các trường hợp liên quan dịch bệnh; theo dõi người đi và đến địa bàn; tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng dịch... Bên cạnh đó, với tinh thần “một


miếng khi đói, bằng một gói khi no”, CATP còn huy động nguồn lực, lương thực, thực phẩm tiếp sức cho các khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh và bà con Nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Cùng với công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được CATP Đồng Hà hết sức quan tâm. Đã triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác do Bộ Công an, Công an tỉnh và địa phương phát động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân CBCS mưu trí, dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm; tận tụy phục vụ Nhân dân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Thời gian tới do tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt, diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid 19, nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn cũng sẽ đặt ra cho CATP Đồng Hà hết sức nặng nề. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, CBCS CATP nguyện sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững lập trường, tư tưởng, kiên định trước mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hơn nữa trang vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam./.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

Hoàng Ngọc Cư
Thanh tra viên Công an tỉnh Quảng Trị

 Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề được quan tâm đồng hành với việc giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội. Đây là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, thể hiện trực tiếp nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một hình thức cụ thể hóa và hiện thực hóa tư tưởng “*dân là gốc*” của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước ta, giúp đảm bảo phát huy quyền làm chủ mọi mặt của nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước với phương châm: “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*”; tạo điều kiện đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, những nhiễu nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và của cá nhân.

Xác định công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố đã quan tâm, chủ động, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp về công tác này. Thông qua công tác tiếp công dân, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết; các vụ việc tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân và giữa người dân với cơ quan Nhà nước được giải quyết theo đúng pháp luật, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu của người dân, hướng tới nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà và Ban Tiếp công dân thành phố đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ 73 lượt/78 người/70 vụ việc (tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND thành phố 18 lượt/19 người/18 vụ việc; tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân thành phố 55 lượt/59 người/52 vụ việc); không có khiếu nại, tố cáo đông người; trong đó, có 27 vụ việc thuộc thẩm quyền, 43 vụ việc không thuộc thẩm quyền. Tiếp nhận 196 đơn/183 vụ việc, tăng 90 đơn/90 vụ việc so với cùng kỳ năm 2020 (106 đơn/103 vụ việc), trong đó, có 181 đơn/171 vụ việc đủ điều kiện xử lý (02 đơn/02 vụ việc khiếu nại;

01 đơn/01 vụ việc tố cáo; 178 đơn/168 vụ việc kiến nghị).

Đã xem xét giải quyết 81 đơn/77 vụ việc trên tổng số 96 đơn/92 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (đạt 84% số vụ việc tiếp nhận); đang kiểm tra, xem xét giải quyết 01 vụ việc khiếu nại; 01 tố cáo rút đơn.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được hoàn thiện, nâng cao; việc theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Nhờ đó, tỷ lệ xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đạt chỉ tiêu đề ra, không để xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Mặc dù lãnh đạo các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, song thời gian gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Đông Hà có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp (lĩnh vực đất đai chiếm tỉ lệ lớn số lượng đơn thư); một số vụ việc phát sinh đơn kéo dài, vượt cấp; một số cố ý tố cáo sai sự thật nhằm mục đích, động cơ cá nhân, gây sức ép đối với cơ quan chức năng, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan xuất phát từ phía người khiếu nại, tố cáo và hệ thống văn bản pháp luật còn một số bất cập, vướng mắc thì kết quả xử lý các vụ việc về hành chính, hình sự và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trên địa bàn Thành phố vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót, dẫn đến phát sinh đơn phức tạp, kéo dài.

Từ thực tiễn công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, trên cơ sở đánh giá nguyên nhân phát sinh đơn trong trong thời gian qua; để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đông Hà trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “*Tăng*

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

2. Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nghiêm cấm các hành vi tố cáo vượt cấp, tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi của các tập thể, cá nhân.

3. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; yêu cầu các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết đơn để kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Kien toan doi ngu can bo lam cong tac tham muu giai quyet khieu nai, to cao; tien cong dan co pham chat dao duc tot, vung ve phap luat, nghiep vu, co khä nang “*dân vận tốt*”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu công tác.

6. Quá trình tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, ban, ngành phải tập trung chỉ đạo để xử lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài, hình thành vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Thường xuyên tranh thủ ý kiến tư vấn của các đơn vị chuyên môn có chức năng tham mưu, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của lãnh đạo chính quyền các cấp và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn./.

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ...

(tiếp theo trang 15)

năm 2021 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đông Hà; kiểm tra công tác quản lý đất đai một số khu vực. Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn.

5. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm học 2021 - 2022; đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp học cho năm học mới. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Tiếp tục triển khai xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và khám chữa bệnh cho nhân dân; tập trung kiểm tra hoạt động y tế tư nhân.

6. Tập trung giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, bảo trợ xã hội cho các đối tượng; thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chỉ đạo giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang trên địa bàn. Triển khai các nội dung của Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

7. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân, xử lý các vụ việc kéo dài. Tiếp tục tổ chức thanh tra một số đơn vị theo kế hoạch; thực hiện chứng thực đảm bảo theo đúng quy định. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường tại Phường 2, phường Đông Thanh đảm bảo theo kế hoạch.

Nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2021 là hết sức nặng nề, nhưng với quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Thành ủy; hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị; chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn thành phố, tin tưởng rằng thành phố sẽ vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, khởi đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo để Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2 và từng bước xây dựng thành phố thông minh./.

TRUNG TÂM GDNN-GDTEX THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

VĂN THỊ MINH HUỆ

PGD trung tâm GDNN-GDTEX thành phố Đông Hà

25,05 điểm – số điểm chưa phải là xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhưng với một học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTEX) thành phố Đông Hà như em Nguyễn Phú Kiên (lớp 12A) thì đây là một kết quả đáng khích lệ. Kết quả này đã góp phần thay đổi quan niệm về học tại các trung tâm GDNN-GDTEX hiện nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trung tâm GDNN-GDTEX thành phố Đông Hà có 35 học sinh dự thi. Kết quả, tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp của Trung tâm đạt 97,14%. Trong đó, có 8 em đăng ký xét tuyển Đại học và đạt từ 17 điểm trở lên.

Nhắc đến nam sinh Nguyễn Phú Kiên, mọi người đều có chung nhận xét - đó là một chàng trai hiền lành, vui vẻ, dễ thương, sống hòa đồng, lễ phép, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và có một nghị lực bền bỉ, vượt lên cuộc sống khó khăn để khẳng định bản thân, học tập tốt, trở thành tấm gương cho nhiều học sinh noi theo. Nguyễn Phú Kiên trở thành thủ khoa của Trung tâm trong kỳ thi năm nay với 25,05 điểm (Ngữ văn 7,25, Toán 8,4 và Tiếng Anh 9,4). Giảng đường Đại học Văn Hóa Hà Nội đã mở rộng trước mắt cậu học trò này. Niềm vui như nhân đôi khi Phú Kiên cũng là học sinh vừa được Trung tâm giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Chia sẻ về người giúp mình có được thành tích tốt như vậy, nam sinh cho biết, sự nhiệt huyết, hết lòng và chăm chút cho học trò của thầy cô giáo là động lực giúp nam sinh tiếp thu tốt kiến thức của các môn học “3 năm trước, khi biết tin không đỗ vào Trường THPT Lê Lợi, em đã từng rất buồn, nhưng rồi được thầy cô giáo giới thiệu, em đã đăng ký vào học ở Trung tâm GDNN- GDTEX . Năm lớp 10, kiến thức của em chỉ ở mức trung bình, song với sự giúp đỡ, động viên kịp thời, luôn yêu thương kèm cặp của thầy cô giáo của Trung tâm, em đã nỗ lực, cố gắng vừa học văn hóa vừa theo học nghề. Trong 3 năm học, em luôn đạt học sinh khá, giỏi. Em không thể quên thời gian ôn thi cuối cấp, các thầy, cô giáo đã hỗ trợ em rất nhiều. Kết thúc mỗi một môn thi trong ngày thi tốt nghiệp, thầy cô của Trung tâm luôn điện thoại để hỏi han, cùng dò đáp án chấm điểm...động viên chúng em. Sự quan tâm, yêu

thương, lo lắng của cô, thầy nơi đây là động lực để tiếp thêm cho em niềm tin và quyết tâm khi làm bài. Em cũng hơi tiếc vì môn Ngữ văn nếu bình tĩnh thì đã có thể đạt điểm cao hơn”. Nguyễn Phú Kiên chia sẻ.

Được biết, gia đình Kiên khá hoàn cảnh. Bố đã lập gia đình mới, một mình Mẹ đi làm phụ hồ nuôi Kiên và em nhỏ 4 tuổi ăn học. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp ra, Kiên ở nhà phụ giúp Mẹ chăm em và đi làm thêm (với nghề trung cấp đã học) để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và đóng học phí, tiền học thêm.

Cùng với em Nguyễn Phú Kiên, trong năm học 2019-2020 có em Võ Chí Tài học tại trung tâm cũng đạt 25,7 điểm, nay đang theo học khoa CNTT trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Năm học 2021-2022, Trung tâm GDNN- GDTEX thành phố Đông Hà có 50 học sinh đăng ký vào lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường 185 em. Bên cạnh việc học tập văn hóa, các em sẽ được học thêm trung cấp nghề theo nhu cầu như: công nghệ ô tô, sửa chữa điện tử, điện lạnh, nấu ăn, du lịch, cơ khí...

Ông Trương Minh Vũ, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTEX Đông Hà cho biết: “Những năm gần đây, trung tâm GDNN-GDTEX Đông Hà đã khẳng định chất lượng thông qua tỷ lệ tốt nghiệp. Trung tâm luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; đảm bảo những kiến thức cơ bản, gắn với thực tiễn; dạy học thông qua trải nghiệm, đa dạng hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, các hoạt động kỹ năng, do vậy chất lượng giáo dục đã nâng lên một mức. Trung tâm chú trọng việc tổ chức phân loại, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh theo nhóm đối tượng, bồi dưỡng học sinh yếu kém... giúp các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng tự tin tham gia kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng. Theo học giáo dục thường xuyên, các em có nhiều thuận

lợi hơn so với học ở các trường THPT; tại môi trường này, các em chỉ học các môn cơ bản, giảm áp lực và có nhiều thời gian đầu tư cho những môn mình thích. Chất lượng không ngừng nâng cao trong những năm qua nhờ sự tận tâm dạy dỗ của các thầy, cô. Đầu vào của học sinh giáo dục thường xuyên không cao nhưng sau 3 năm học tập, rèn luyện các em có đủ kiến thức, kỹ năng để tiếp tục học lên Cao đẳng, Đại học hoặc tham gia thị trường lao động. Nhiều học sinh thi tốt nghiệp THPT đạt được điểm số cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Trung tâm không thua kém các trường THPT, cao hơn tỷ lệ chung của toàn Tỉnh và đứng Top đầu trong khối GDTX trong toàn Tỉnh. Đó là lý do để phụ huynh, học sinh tin tưởng lựa chọn, số lượng học viên đăng ký vào học tại Trung tâm ngày càng tăng”.

Có thể xuất phát điểm của Nguyễn Phú Kiên và các học sinh ở Trung tâm GDNN- GDTX thành phố Đông Hà thấp hơn so với những học sinh ở những trường THPT. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân cùng với chiến lược đào tạo tâm huyết, trách nhiệm mà Trung tâm đã và đang thực hiện, từ mái nhà thứ 2 này nhiều em sẽ bước tiếp vào cánh cửa các trường Đại học, nhiều em cũng sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp với tầm bằng nghề trong tay.

Phát huy những kết quả đã đạt được Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục và trải nghiệm; tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển và phẩm chất năng lực của người học; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học. Tất cả đều hướng đến mục đích giúp các em học sinh trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Tham gia học tại trung tâm GDNN-GDTX học sinh có rất nhiều lợi thế như: chỉ học 8 môn văn hóa, không bị áp lực; bằng tốt nghiệp THPT có giá trị như bằng tốt nghiệp các trường THPT khác; thi tốt nghiệp chỉ 4 môn; địa điểm học ngay trung tâm TP Đông Hà ; có thể đăng ký học thêm trung cấp nghề (miễn phí) nếu các em muốn ... Vì vậy, các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh, các trường THCS, THPT, thầy giáo, cô giáo và toàn xã hội quan tâm định hướng cho các em không được tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT công lập, hoặc các em có học lực trung bình, khá nên vào học tại Trung



*Học sinh Nguyễn Phú Kiên – lớp 12A,
Trung tâm GDNN - GDTX*

tâm GDNN-GDTX chương trình THPT (hệ GDTX) kết hợp với Trung cấp nghề là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sức học của các em học sinh để khi ra trường có việc làm và không tốn kém chi phí học tập, đào tạo; góp phần thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo Kế hoạch số 1967 của UBND Tỉnh trong việc thực hiện Quyết định số 522 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều giải pháp được áp dụng trong hoạt động sản xuất; trong đó, giáo dục, đào tạo nghề và học tập suốt đời là những trụ cột quan trọng. Việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX là hướng đi đúng góp phần từng bước đáp ứng nguồn nhân lực cho việc mục tiêu cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Đông Hà./.

Nỗ Lực Vì Bình Yên Cuộc Sống

Song Khánh

Thời gian qua, vừa căng mình với Cao điểm của “Chiến dịch” đặc biệt cấp Căn cước công dân, vừa nỗ lực thực hiện Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuy vất vả, gian nan, nhưng Công an thành phố Đông Hà luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch” đặc biệt

Đến Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CS QLHC về TTXH), CATP Đông Hà khi Cao điểm của “Chiến dịch” cấp Căn cước công dân (CCCD) đã khép lại, song những khó khăn, vất vả của những ngày căng mình vì “Chiến dịch” đặc biệt này dường vẫn còn in đậm trên những gương mặt sạm đen, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ của các cán bộ chiến sỹ (CBCS) nơi đây.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, từ ngày 10/3/2021, CATP Đông Hà đã tổ chức ra quân thu nhận hồ sơ làm CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn. Với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, tất cả các ngày trong tuần từ Thứ Hai cho đến Chủ Nhật, thời gian làm việc của CBCS làm nhiệm vụ này bắt đầu từ 6h30 sáng ngày hôm trước cho đến 1-2h sáng, thậm chí có những ngày đến tận 4-5h sáng ngày hôm sau. Áp lực công việc rất nặng nề, đồng hồ sinh học bị thay đổi, song mỗi CBCS khi được tham gia “Chiến dịch” đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào nên đã cháy hết mình với công việc. Có nhiều nữ CBCS sẵn sàng tạm gác chuyện gia đình, xa con nhỏ để ngày đêm sát cánh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này... Theo chia sẻ của Trung tá Trần Thị Thúy Hằng, Đội trưởng Đội CS QLHC về TTXH, sau hơn 3 tháng tập trung cao độ cho “Chiến dịch”, đến nay, CATP đã thu nhận được trên 50.000 hồ sơ cấp CCCD và kịp thời truyền dữ liệu ra Cục CS QLHC về TTXH đảm bảo tiến độ, đồng thời đã tiếp nhận và trả trên 13.000 CCCD cho công dân.

Song song với việc việc thu nhận hồ sơ truyền dữ liệu, tiếp nhận và trả CCCD cho người dân, CATP còn tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phúc tra, kiểm tra thông tin, làm sạch dữ liệu dân cư; đảm bảo qua đó đến cuối tháng 4/2021, CATP đã thu nhận thông tin dân cư đối với 110.103/110.103 nhân khẩu trên địa



Lãnh đạo thành phố Đông Hà tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng Công an thành phố về thành tích xuất sắc trong khám phá các chuyên án ma túy lớn

bàn; hoàn thành 100% công tác kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư phục vụ công tác làm sạch dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.

Sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của mỗi CBCS CATP Đông Hà trong “Chiến dịch” đặc biệt này đã góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD của Bộ Công an - đây là các dự án hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 02 Dự án này, Công an tỉnh Quảng Trị vinh dự là một trong 15 địa phương trong toàn quốc được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Liên tiếp lập công trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự

Rời Đội CS QLHC về TTXH, chúng tôi gặp Trung tá Trần Tuấn Ngọc, Đội trưởng Đội Tổng hợp, CATP và được anh phấn khởi cho biết, vừa qua, CATP đã được lãnh đạo các cấp thưởng nóng về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, trong ngày 15/5/2021, CATP đã chủ trì phá thành công chuyên án ma túy 418M bắt đối tượng Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1973, trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà) về hành vi vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp; cùng ngày, CATP đã bắt đối tượng Nguyễn Đăng Sơn (trú tại Phường 5, Đông Hà) là đối tượng chính trong vụ án 60.000 viên ma túy tổng hợp thuộc chuyên án 189M. Đây là những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà CATP đã phá trong thời gian gần đây. Ngoài 02 chuyên án lớn này, vào trưa ngày 09/5/2021, qua công tác mật phục, CATP đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thạnh (sinh năm 1993, trú tại Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) có hành vi tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Gần đây nhất, vào rạng sáng ngày 26/6/2021, sau khi bắt ngờ đột kích một cơ sở Karaoke trên địa bàn, CATP đã phát hiện 09 trường hợp dương tính với các chất ma túy, trong đó có 05 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy”, 01 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

Cũng trong thời gian này, CATP cũng liên tiếp triệt phá nhiều vụ án trộm cắp tài sản thu hồi tài sản hàng chục triệu đồng trả lại cho người dân. Điển hình, vào khuya một ngày trung tuần tháng 4 năm 2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng tuần tra CATP đã phối hợp quần chúng nhân dân truy bắt đối tượng Hà Văn Ngọc (sinh năm 1990, trú tại thôn Kim Đầu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) khi gã đang trên đường trốn chạy cùng chiếc xe máy vừa trộm được tại một nhà dân trên địa bàn xã Thanh An. Cuối tháng 4/2021, CATP đã điều tra làm rõ đối tượng Lê Anh Quốc (sinh năm 1986 ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện 04 vụ trộm tài sản trên địa bàn thành phố Đông Hà, thu hồi 02 xe máy, 01 điện thoại di động và một số tài sản khác, hay vụ điều tra khám phá nhanh chóng làm rõ đối tượng Lê Long Hải (sinh năm 1990, trú tại Khu phố 2, Phường 5, Đông Hà) về hành vi trộm 01 máy bơm nước.

Những chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm của CATP đạt được trong thời gian qua đã góp phần đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa thành phố tiếp tục đổi mới và phát triển trong tình hình mới./.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN NGÀNH - ĐOÀN THỂ

Thành đoàn Đông Hà thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ Thành phố Đông Hà đã và đang phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích cùng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chiều 5/8/2021, Thành Đoàn Đông Hà tổ chức ra quân Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm y tế thành phố Đông Hà.

Đồng chí Cao Hải Vân, Bí thư Thành Đoàn cho biết: “các đội hình sẽ tham gia hỗ trợ với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tâm thế giữ an toàn cao nhất cho chính mình và cho công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố”.

Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 là lực lượng xung kích nhằm hỗ trợ thực hiện hiệu quả, nhanh chóng đợt tiêm chủng của thành phố đang được triển khai.

Theo kế hoạch phân công, đội hình tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ như: hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện tiêm vắc-xin theo quy trình hướng dẫn; hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ nhanh và sắp xếp chỗ ngồi cho người dân để đảm bảo thực hiện giãn cách...

Nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch, các tình nguyện viên được yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; điều phối trật tự, giữ khoảng cách giữa mỗi người tối thiểu từ 2m trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành Đoàn hy vọng các tình nguyện viên sẽ luôn giữ tinh thần tích cực, không ngại khó, đoàn kết, có thái độ ứng xử văn minh trong lúc thực hiện nhiệm vụ, để lại ấn tượng đẹp của người đoàn viên, thanh niên với nhân dân, chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.

Thành đoàn Đông Hà tổ chức chương trình “cùng biên cương chống dịch Covid-19”

Trong chuỗi hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 16/7, Đoàn công tác của Thành đoàn Đông Hà đã đến thăm các “lá chắn thép” ở biên giới Việt - Lào - các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng



Thành đoàn Đông Hà thăm các chốt quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống Covid-19

chống Covid-19 của Đồn Biên phòng Hướng Phùng. Đoàn đã thăm và tặng quà cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng và 05 chốt Biên phòng do Đồn quản lý với tổng trị giá 7.000.000 đồng.

Đồng thời, hướng đến ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Đoàn đã đến viếng các liệt sỹ hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337.

Thành đoàn Đông Hà tổ chức Ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng “Tuần lễ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”, Sáng ngày 30/7 tại chợ Đông Hà, Thành đoàn Đông Hà tổ chức Ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nêu cao tinh thần tự giác, tình nguyện tham gia các hoạt động chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi ra quân có đồng chí Trần Thị Thu - Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện Ban Phong trào tỉnh đoàn; đồng chí Cao Thị Hải Vân - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn cùng các đồng chí BTV Thành đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham dự.

Cũng tại buổi ra quân, BTV Thành đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân triển khai “Tuần lễ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19” với các nội dung trọng tâm như: phát khẩu trang và nước sát khuẩn tại các điểm công cộng, tổ chức tuyên truyền lưu động; hướng dẫn khai báo ý tế, đo thân nhiệt đối với người dân, tiểu thương tại các khu chợ trên địa phương; phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp xử phạt hành chính các hành vi vi phạm đến hoạt động phòng, chống dịch Covid-19...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thì việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả

hệ thống chính trị và toàn dân với tinh thần “chống dịch như chống giặc” là hết sức cần thiết. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đông Hà góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Tin, ảnh: Hải Thủy

Liên đoàn lao động thành phố Đông Hà công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Quảng Trị - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021). Ngày 26/7/2021, Liên đoàn lao động thành phố Đông Hà công bố quyết định công nhận đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đối với Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Quảng Trị - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Kim Hà - ThUV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cùng các đồng chí cơ quan thường trực, UVBTV LĐLĐ thành phố cùng với các đồng chí công nhân lao động của Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Quảng Trị - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn.

Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Quảng Trị - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn thành lập từ tháng 2/2020, hoạt động chính của công ty là kinh doanh các mặt hàng đồ gia dụng điện tử: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, Thành lập được hơn 01 năm với 55 công nhân lao động, bước đầu công ty đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho 46 công nhân lao động, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho các đồng chí công nhân lao động gắn bó làm việc lâu dài với công ty để đảm bảo các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Thành lập tổ chức công đoàn tại công ty là đơn vị đã thực hiện quy định của Bộ luật lao động để công nhân lao động công ty yên tâm công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Hoàng Kim Hà - ThUV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị BCH CĐCS trong thời gian hoạt động làm thời cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất với người sử dụng lao động để chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; động viên toàn thể đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua hăng say lao động, sản xuất kinh doanh cùng với doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài như hiện nay.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong quá trình hoạt động, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động, xây dựng, ký kết thoả ước lao động tập thể, đối thoại với người sử dụng lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.



Lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở đối với Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Quảng Trị - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của Liên đoàn Lao động thành phố Đông Hà.

Liên đoàn Lao động thành phố Đông Hà: Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Ngày 21/7/2021, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị, đồng chí Hoàng Kim Hà - ThUV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cùng các đồng chí ủy viên BCH LĐLĐ thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra gắn với chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở". Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm: Tổ chức chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" và trao 150 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 150.000.000đ và chương trình quay số với 122 suất quà trị giá 70.000.000đ; thăm và trao 40 suất quà cho

đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị đau ốm nặng nhân tháng công nhân và ngày Gia đình Việt Nam, với tổng số tiền 29.000.000đ. Hướng dẫn, chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở khởi hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; hướng dẫn CĐCS công ty Phương Thảo ký kết Thỏa ước Lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; Khởi công xây dựng mới 02 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 80.000.000đ; đã rà soát và đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 01 đối tượng F1 ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 1.500.000đ. Thành lập 03 CĐCS kết nạp 235 đoàn viên; tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND cho 130 cán bộ CĐCS; chỉ đạo các CĐCS tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành giám sát 03 đơn vị theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức kiểm tra hoạt động công đoàn 04 CĐCS trực thuộc. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ kinh phí và nhân tin ủng hộ chương trình "Toàn dân ủng hộ, phòng chống dịch bệnh Covid-19", đến nay, đã có 40 đơn vị ủng hộ với tổng số tiền hơn 205 triệu đồng.

6 tháng cuối năm 2021, LĐLĐ thành phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã cam kết với Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2021. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở và thu kinh phí công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; Tăng cường công tác giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Phối hợp với phòng LĐTBXH thành phố kiểm tra một số Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động, góp phần cùng với các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021.

Cũng tại hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định số 262-QĐ/TW./.

Tin, ảnh: Hoài Như
(xem tiếp trang 28)

Số 06 -CT/TU

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong thành phố,
nhệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027; để Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên và toàn thể cựu chiến binh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân góp phần cùng hệ thống chính trị thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII”, Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027”, Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy “Về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong thành phố, nhiệm kỳ 2022 - 2027” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy liên quan đến công tác cựu chiến binh.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp chủ động chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện liên quan để tổ chức Đại hội ở địa phương, đơn vị. Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ Hội, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát động các phong trào thi đua, các công trình phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước.

3. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19.

4. Hội Cựu chiến binh thành phố được chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp huyện, do đó Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố sớm chủ động, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội trực thuộc công tác Đại hội; chọn đơn vị Đại hội điểm, rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức tốt Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Báo cáo trình Đại hội phải đánh giá đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới cần bám sát và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn đặt ra ở từng địa phương, đơn vị nhằm phát huy bản chất, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

- Về công tác nhân sự: Nhân sự ứng cử vào Ban chấp hành Hội khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

5. Thời gian Đại hội Hội Cựu chiến binh: Cấp cơ sở bắt đầu từ quý I/2022 và hoàn thành trước ngày 30/4/2022. Cấp thành phố hoàn thành đầu tháng 6/2022.

6. Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Hội CCB thành phố,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký)

Nguyễn Chiến Thắng

NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA BÁC - BÀI HỌC VỀ SỰ NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Hủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nêu gương là một trong những nội dung rất quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo. Những câu chuyện kể về Bác trong những năm công tác là minh chứng rõ nét nhất.

Trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều câu chuyện cảm động về việc nêu gương, nói đi đôi với làm, tự mình làm trước. Khi nước nhà mới giành độc lập 1945, cách mạng Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, đất nước ta đối mặt với ba thứ giặc “*giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm*”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đưa ra những chủ trương, quyết sách hết sức đúng đắn, kịp thời đẩy lùi những khó khăn, thách thức đó. Để giải quyết nạn đói ở miền Bắc, Người đề nghị toàn dân tiết kiệm gạo để giúp đồng bào bị đói, và Người mẫu mực thực hiện trước, Người nói: “*Lúc chúng ta mang bát cơm lên mà ăn, nghĩ đến người đói khổ chúng ta không khỏi động lòng, vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo*”.

Một buổi chiều, đúng vào ngày nhịn một bữa để cứu đói, gần cuối giờ làm việc, Văn phòng báo Bác có khách. Người đã tổ chức một bữa ăn mời khách. Tiếp khách xong, Người mời đồng chí quản lý văn phòng đến. Đồng chí quản lý hết sức ngạc nhiên, không hiểu tại sao giờ này Bác còn cho gọi tới. Khi đồng chí quản lý tới, Bác nói cho Người xin một bơ gạo. Đồng chí quản lý hiểu ý là chiều nay cả cơ quan nhịn ăn, trong đó có Bác. Nhưng Bác giải thích là Người đã đi tiếp khách về. Người chưa làm nghĩa vụ nhịn ăn như mọi người buổi chiều, nên bữa sáng mai, Người thực hiện nghĩa vụ, bù cho buổi chiều nay. Bơ gạo này, Người yêu cầu giao ngay cho cơ sở nấu cháo từ thiện.

Vào năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ

đang ác liệt, nhân dân ta bắt đầu phải ăn cơm độn sắn, mỳ, ngô, Bác dặn anh em: “*Các chú thổi cơm độn cho Bác. Nhân dân, cán bộ ta ăn độn bao nhiêu phần trăm, độn cho Bác từng ấy*”. Khi đó Bác đã bước vào tuổi 75, nhìn Bác ăn độn mà anh em xót quá, mới thưa là có quy định các cụ già trên 70 tuổi không phải ăn cơm độn, nhưng Bác bảo: “*Bác cũng nhiều tuổi, nhưng Bác còn khoẻ. Thế thì Bác theo cán bộ. Cán bộ thế nào thì Bác thế ấy. Cứ thổi tiếp đi cho Bác ăn*”. Anh em xay ngô thật nhỏ, độn gọi là, nhưng Bác biết, Người nhắc: “*50% cơ mà!*”.

Về chỗ ở, Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng của Toàn quyền Đông Dương trước đây mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ; đi dép lốp, mặc áo và vai. Dùng chiếc ô tô cũ, mà coi đó là “*cái phúc của dân, đừng bỏ cái phúc đó đi*”. Mùa hè nóng bức, Người dùng chiếc quạt lá cọ, “*để dành điện phục vụ cho sản xuất, dành điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân*”.

Trong nhiều chuyến thăm các địa phương, nhất là các chuyến đi trong ngày, Người luôn mang theo cơm nắm với muối vừng. Khi dùng bữa không bao giờ Người để rơi một hạt cơm. Người thường nói với mọi người, một hạt cơm là một giọt mồ hôi của người nông dân.

Có thể thấy rằng, trong mỗi chặng đường cách mạng, cho đến cuối cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về đạo đức trong sáng tuyệt vời, về tác phong công tác khoa học, sâu sát, tỷ mỉ trong mỗi công việc cách mạng. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Từ thực tiễn hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, Người cũng đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, trong đó, điều nổi bật và dễ nhận thấy nhất là sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức.

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường đã có tác động nhất định đến đạo đức lối sống, làm cho

một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội, tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, hoặc nói một đường làm một nẻo... gây bất bình trong dư luận xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu để không ngừng nâng cao nhận thức và “làm theo” phương pháp “nêu gương” về đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải trở thành một trong những nhiệm vụ cấp thiết của công tác giáo dục, rèn luyện về đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” để đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà đã chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu đơn vị để ra nhiều giải pháp để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nêu cao sự gương mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi; luôn luôn nói phải đi đôi với làm để quần chúng và nhân dân noi theo. Để có được những tấm gương sáng cho quần chúng học tập và noi theo, cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tự mình gương mẫu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải thực hiện tốt các quy định nêu gương của các cấp; có như vậy mới tăng được tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng xây dựng đạo đức mới.

Có thể nói, thực hành đạo đức cách mạng và việc nêu gương “nói đi đôi với làm” luôn là yêu cầu hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước bền vững, là cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài, là “công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và phức tạp”, là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, được Đảng và nhân dân ta đã và đang kiên trì thực hiện, nhằm hiện thực hóa “một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ...

(tiếp theo trang 25)

Hội Cựu chiến binh Đông Hà hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2021)



Liên ngành Hội CCB - ĐTN Phường 3, Phường 4 làm vệ sinh các khu mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Ban Chỉ đạo liên ngành Hội Cựu chiến binh (CCB), Đoàn Thanh niên (ĐTN) thành phố triển khai Liên ngành Hội CCB, ĐTN Phường 3, Phường 4 phối hợp thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 do Tỉnh đoàn tổ chức. Liên ngành Hội CCB, ĐTN phường Đông Thanh tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử (Cầu sắt xóm đò) phường Đông Thanh. Hội CCB phường Đông Giang, Đông Lương, Đông Thanh, Đông Lễ và Phường 2 tham gia lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nhà Bia ghi danh liệt sỹ do Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT phường tổ chức. Trước đó, đã tổ chức làm vệ sinh các khu mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9 và nhà Bia ghi danh liệt sỹ các Phường; đại diện Thường trực Hội CCB và Ban Chỉ huy quân sự thành phố đi thăm và trao sổ tiền an điều dưỡng tại gia đình cho 02 hội viên CCB, mỗi suất trị giá 2.200.000 đồng; Hội CCB, ĐTN phường Đông Giang tổ chức trồng hoa, cây cảnh, trị giá gần 05 triệu đồng tại nhà Bia ghi danh liệt sỹ của Phường; Hội CCB Phường 4 trao 05 bộ sách giáo khoa cấp 2 và 50 quyển vở, trị giá 1.000.000 đồng cho các cháu học sinh là con của các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Phường.

Những hoạt động trên thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; những người có công với cách mạng; động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; đồng thời là dịp để tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng và lòng yêu nước của dân tộc ta cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

TRẦN THANH BÌNH

Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố